

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านตาสา

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	<p>ภัยบุคคล</p> <p>-ครูกับนักเรียน</p> <p>-ครูกับบุคคลอื่น</p> <p>-ครูกับครู</p> <p>-อื่น ๆ-</p>	<p>1. ประชุมชี้แจงครูให้ตระหนักในการไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่ดีต่อนักเรียน</p> <p>2. กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และแนวปฏิบัติ</p> <p>3. ผู้บริหารสถานศึกษาสังเกต สอดส่อง พฤติกรรมของครู โดยดูจากประวัติส่วนตัว พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มสุรา หรือพุดจาไปในทางเพศ เป็นต้น</p> <p>4. ให้ความรู้แก่นักเรียน โดยกำหนดมาตรการร่วมกันของครู เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนถึงการระวังตนเอง การปฏิบัติตนให้พ้นจากภัยที่อาจจะเกิดแก่ตนเองและเพื่อน ๆ โดยเฉพาะภัยทางล่วงละเมิดทางเพศ</p> <p>1. ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ครูประพฤตินไปในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับบุคคลอื่น</p> <p>2. ชี้แจงหรือแจ้งเตือนกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น และบทลงโทษจะทำให้ครูเกรงกลัวที่จะกระทำการใด ๆ ที่เกิดผลเสียต่อบุคคลอื่น</p> <p>3. ดูแล สอดส่อง สังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของครู</p> <p>1. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจครูทุกคน</p> <p>2. กำหนดมาตรการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นของครูด้วยกัน พร้อมทั้งบทลงโทษ จะทำให้ครูเกิดความสำนึกและเกรงกลัวจะไม่ประพฤติและปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย</p> <p>3. ผู้บริหารสถานศึกษาคอยดูแล สอดส่อง พฤติกรรมของครูจากการพุดจา การร่วมงาน โดยเฉพาะการดื่มสุรา เป็นต้น</p>
2	<p>อุบัติเหตุ</p>	<p>1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งแก่นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
3	สาธารณภัย	<p>2. ประชุมชี้แจงครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา</p> <p>3. ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งของ เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า ครุภัณฑ์ ที่อาจเกิดความเสียหายหรือเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น ปลั๊กไฟ เครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น รั้ว ประตู ฯลฯ</p> <p>4. ให้ครูได้พูดคุยและนำเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้ว นำมาแจ้งให้ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ทราบและระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง</p> <p>1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงการป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบและหามาตรการป้องกัน</p> <p>2. ร่วมกันหามาตรการป้องกัน แนวทางป้องกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย จากสาธารณภัยต่าง ๆ</p> <p>นักเรียน</p>